



ที่ กษ ๐๖๐๖/๑๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองฉบับเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต ดังนี้

๑. อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ควรกำหนดให้สอดคล้องกับภารกิจและความยุ่งยากของการดำเนินงานเท่าที่จำเป็น เนื่องจากเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการเกินสมควร ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

๒. ในส่วนของอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จัดเก็บเกี่ยวกับยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ตามร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ปัจจุบันมีการส่งเสริมการใชยาสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดการใชยาเคมีซึ่งอาจตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร จึงควรกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยอ้อม

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) และสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เห็นควรพิจารณาผลกระทบ หากอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดส่งผลกระทบต่อราคาของเภสัชภัณฑ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภค และเห็นควรให้มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่มาที่ไปของค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งมีการใช้จ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๖๐

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ planning_mtr@dld.go.th